

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH VIỆT I-MEI

Trụ sở: 281, QL 1A, Nhân Dân B, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu

ĐT : 02913.853.176 ~ 180

Email : factory@viet-imei.com

Chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đông lạnh

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG

(V/v Tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp)

Kính gửi: - Trường **Đại học Cần Thơ**

- **Cùng Phòng công tác sinh viên.**

Lời đầu tiên thay mặt Công ty Việt I-Mei xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và các bạn sinh viên.

Hiện tại Công ty đang cần tuyển nhân viên kế toán, quản lý chất lượng làm việc tại Công ty. Kính nhờ Quý khoa hỗ trợ gửi thông tin đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm việc làm sau khi ra trường.

- **Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán, Quản lý chất lượng**

+ **Chuyên ngành: Kế toán, Chế biến thủy sản.**

+ **Là người Việt Nam, không phân biệt nam, nữ.**

+ **Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word,... và các kỹ năng khác (nếu có).**

+ **Biết tiếng anh cơ bản.**

+ **Có khả năng xử lý công việc nhạy bén, chịu áp lực cao.**

- **Các quyền lợi khi làm việc tại công ty:**

+ **Học hỏi được kinh nghiệm làm việc ở môi trường năng động.**

+ **Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo qui định của nhà nước Việt Nam.**

+ **Trả lương đúng theo thời gian: lương ổn định.**

+ **Lương điều chỉnh tăng theo năng lực làm việc và hiệu quả công việc.**

Chúng tôi tin tưởng rằng, tại nơi làm việc của Công ty sẽ là môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và tạo nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp được thể hiện, khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp của mình.

Để tất cả các bạn sinh viên có thông tin và cơ hội việc làm sau khi ra trường, chúng tôi gửi thư này với mong muốn nhà trường là cầu nối giữa doanh nghiệp với các bạn sinh viên cùng giúp đỡ Công ty chúng tôi trong việc tuyển dụng việc làm tới sinh viên trong toàn trường.

Vậy Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhà trường trong việc chia sẻ, kết nối thông tin tuyển dụng tới các bạn sinh viên.

❖ Mọi thông tin về tuyển dụng, các bạn vui lòng liên hệ với Phòng nhân sự.

☎ Điện thoại : **02913.853.176 ~180** để biết thêm thông tin chi tiết. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc mail theo thông tin trên.

Xin chân thành cảm ơn !

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 08 năm 2022

